

Phòng khám Đa khoa Tân Bình – Địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại TPHCM

Xã hội hiện đại không chỉ mang lại những tiện ích mới mà còn khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người trở nên cấp thiết hơn. Việc lựa chọn một phòng khám y tế đáng tin cậy không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe mà còn mang đến sự an tâm trong cuộc sống.

Tại TP.HCM, [Phòng khám đa khoa Tân Bình](#) (495 Đường Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình) đã khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân, đặc biệt là trong việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao và chu đáo.

Sự hình thành của Phòng khám đa khoa Tân Bình 495 đường Cộng Hòa

[Phòng khám đa khoa Tân Bình](#) (495 đường Cộng Hòa, Phường 15, quận Tân Bình) ra đời với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của cộng đồng tại TP.HCM và các khu vực lân cận. Là một trong những cơ sở y tế tư nhân uy tín, phòng khám không ngừng cải tiến để mang lại trải nghiệm y tế hiện đại, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA **TÂN BÌNH**

Địa chỉ khám bệnh tận tâm



Hotline tư vấn:
0282 206 3333

Phòng khám đa khoa Tân Bình – Địa chỉ khám bệnh tận tâm

Trong lĩnh vực dịch vụ y tế, Giấy phép khám chữa bệnh là biểu hiện cốt lõi của tính chuyên nghiệp và an toàn. Phòng khám đa khoa Tân Bình hứa hẹn sẽ cung cấp cho bệnh nhân các dịch vụ chẩn đoán và điều trị an toàn, khoa học hiệu quả với trình độ pháp lý, tuân thủ cũng như năng lực y tế chuyên nghiệp.

Công bố về trình độ chuyên môn của cơ sở Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tân Bình).

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Số Giấy chứng nhận: 0033305/HCM-CCHN

Đơn vị cấp: Sở Y tế TP.HCM

Phòng khám được thành lập với mục đích giảm tải áp lực cho các bệnh viện công bằng cách cung cấp các dịch vụ khám và điều trị chuyên sâu. Đây cũng là nơi bệnh nhân được tận hưởng sự chăm sóc tận tâm từ đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, những người luôn đặt sức khỏe của bệnh nhân lên.

Phòng khám đa khoa Tân Bình - Khẳng định thương hiệu bởi nhiều thế mạnh

Những bệnh lý hoặc những vấn đề có liên quan đến sức khỏe sẽ là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Do đó, khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hãy đến Phòng Khám Đa Khoa Tân Bình để trải nghiệm dịch vụ y tế hoàn hảo và toàn diện, nơi sức khỏe của bạn luôn được đặt lên hàng ưu tiên.

Với những ưu thế nổi bật mà bất cứ cơ sở y tế nào cũng sở hữu, Phòng Khám Đa Khoa Tân Bình (495 Đường Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình) tự hào là một trong những địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại TP.HCM.

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao

Một trong những yếu tố tạo nên uy tín của Phòng Khám Đa Khoa Tân Bình chính là đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm. Các bác sĩ tại đây đều được tuyển chọn từ các bệnh viện lớn trong nước, có tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lý những ca bệnh khó.

Không dừng lại ở kiến thức chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ còn được trau dồi kỹ năng giao tiếp và chăm sóc bệnh nhân. Họ luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với những lo lắng của bệnh nhân, giúp tạo dựng mối quan hệ gắn bó và niềm tin vững chắc. Cụ thể là bác sĩ:

BS. Nguyễn Thị Vân

Văn bằng chuyên môn: Bác sỹ

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám và điều trị bệnh Sản Phụ Khoa.

Số Giấy chứng nhận: 0004644/BĐ-CCHN.

Đơn vị cấp: Sở Y tế tỉnh Bình Định.

BS. Đỗ Thị Liên

Văn bằng chuyên môn: Bác sỹ

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám và điều trị bệnh chuyên khoa Phụ Sản – KHHGD, Siêu âm Sản Phụ Khoa

Số Giấy chứng nhận: 00901/HNO-CCHN.

Đơn vị cấp: Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

BS. Phạm Văn Thuận

Văn bằng chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại.

Số Giấy chứng nhận: 0002656/QNI-CCHN.

Đơn vị cấp: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến

Phòng khám đa khoa Tân Bình được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Các thiết bị siêu âm,

X-quang, xét nghiệm tự động đều đảm bảo độ chính xác cao trong chẩn đoán và điều trị.

Không gian phòng khám được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo môi trường sạch sẽ, thoáng mát và vô trùng nghiêm ngặt. Đặc biệt, khu vực xét nghiệm và điều trị được bố trí kín đáo, tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho bệnh nhân.

Dịch vụ y tế đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Phòng Khám đa khoa Tân Bình cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh, từ kiểm tra sức khỏe tổng quát đến điều trị chuyên sâu các bệnh lý thuộc nhiều lĩnh vực như: Khoa bệnh xã hội, khoa trĩ, khoa tiết niệu – nam khoa, sản phụ khoa

Mỗi bệnh nhân đều được áp dụng mô hình chăm sóc riêng biệt “1 chuyên gia – 1 y tá – 1 bệnh nhân.” Điều này không chỉ đảm bảo sự riêng tư mà còn giúp bác sĩ nắm bắt kỹ lưỡng tình trạng của từng người để đưa ra phương án điều trị tối ưu.



Phòng khám đa khoa Tân Bình cập nhật nhiều phương pháp chữa bệnh hiệu quả

Quy trình chuyên nghiệp, tiện lợi

Để mang lại sự thuận tiện tối đa cho bệnh nhân, Phòng Khám đa khoa Tân Bình đã triển khai hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến. Bệnh nhân có thể dễ dàng đặt lịch khám hoặc nhận tư vấn thông qua website hoặc tổng đài, tiết kiệm thời gian và công sức.

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên tại phòng khám luôn hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn chi tiết từ khâu đăng ký đến khi hoàn tất quy trình khám chữa bệnh. Tác phong phục vụ chuyên nghiệp, thái độ hòa nhã, thân thiện chính là điểm cộng lớn trong mắt các bệnh nhân.

Chi phí hợp lý, minh bạch

Phòng khám cung cấp dịch vụ y tế với chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng bệnh nhân. Mọi khoản phí đều được niêm yết công khai, minh bạch theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trước khi điều trị, bệnh nhân sẽ được thông báo chi tiết về chi phí, đảm bảo không có bất kỳ khoản phát sinh nào mà không được sự đồng ý của họ.

Ngoài ra, phòng khám còn triển khai nhiều gói dịch vụ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, từ các gói khám cơ bản đến chuyên sâu, mang lại sự lựa chọn tối ưu cho mỗi người.

Những ưu điểm khác của Phòng khám đa khoa

Tân Bình 495 Đường Cộng Hòa

Phòng khám hoạt động từ 8 - 20h mỗi ngày, kể cả ngày lễ và Tết. Thời gian thăm khám được kéo dài sẽ đặc biệt phù hợp với những người bận rộn, giúp họ dễ dàng sắp xếp lịch trình thăm khám mà không ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống cá nhân.

[Phòng khám đa khoa Tân Bình](#) luôn đảm bảo tính bảo mật cao cho mọi thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích điều trị và hoàn toàn không tiết lộ ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý từ phía bệnh nhân.

Thông tin liên hệ: Phòng khám đa khoa Tân Bình

- Địa chỉ: Số 495 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình
- Hotline: 0282.206.3333 - tư vấn miễn phí 24/24

- Website: <https://phongkhamdakhoatanbinh.vn>
- Thời gian hoạt động: 08:00 - 20:00 (kể cả Chủ Nhật và Lễ Tết)

Nguồn: <https://vov.vn/doanh-nghiep/thong-tin-doanh-nghiep/phong-kham-da-khoa-tan-binh-noi-cham-soc-suc-khoe-uy-tin-tai-tphcm-post1142921.vov>

Đọc thêm:

<http://phongkhamdakhoatanbinh.xim.tv/>

<http://phongkhamdakhoatanbinh.vnn.mn/>

<https://phongkhamdakhoatanbinh.nicepage.io/>

<https://dakhoatanbinh.neocities.org/>

<https://phongkhamdakhoatanbinh.mypixieset.com/>

<https://phongkhamdakhoatanbinh.moma.vn/tin-tuc/phong-kham-da-khoa-tan-binh-o-tphcm-uy-tin-tot-review-chan-that>

<https://phongkhamdakhoatanbinh.salekit.com/7-phong-kham-da-khoa-uy-tin-tai-quan-tan-binh-ban-nen-biet.html>

<https://phongkhamtanbinh.mobirisesite.com/danh-gia-phong-kham-da-khoa-tan-binh-uy-tin-chat-luong-tot.html>

<http://cvs.org.vn/Uploads/files/233180225.pdf>

<http://cvs.org.vn/Uploads/files/827180225.pdf>